

Số: /BC-UBND

Cao Thắng, ngày 13 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới

Thực hiện Công văn số 126/UBND-VP ngày 16 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Thanh Miện về việc báo cáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. UBND xã báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

1. Sản xuất nông nghiệp

Từ ngày 24/01/2024 tổ chức lấy nước đở ải, cày lòng máy đến nay đạt 90% diện tích. Tổ chức gieo cấy lúa chiêm xuân từ ngày 13/02/2024 (tức mùng 04 Tết)

Tổ chức cấp phát thuốc diệt chuột hỗ trợ của huyện, tỉnh cho các thôn và chỉ đạo tổ đánh bắt diệt chuột bằng đặt mồi và thủ công.

Về chăn nuôi, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy sản không xảy ra.

Tổ chức trồng cây mùa xuân được 400 cây do huyện hỗ trợ tại các trục đường giao thông các nhà trường, khu công sở thôn.

2. Tình hình Nhân dân vui Tết đón xuân

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã mở đài trước, trong và sau tết nguyên đán đảm bảo đúng giờ, đúng chương trình, tiếp âm Đài huyện theo kế hoạch. Tuyên truyền về cấm sử dụng đốt pháo nổ, an toàn giao thông, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Triển khai treo băng rôn, Panô tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân tại khu công sở xã, các trường học, Trạm Y tế xã, các trục đường QL 38B, đường làng, đường xóm nhà Văn hoá, khu vực Đình, Chùa các thôn.

Chiều 28 Tết lãnh đạo xã đi kiểm tra các thôn, qua kiểm tra các thôn đều vệ sinh đường làng, thu gom vận chuyển rác, phát quang đường làng, treo cờ Tổ quốc, trang trí khu nhà Văn hoá, Đình, Chùa các thôn tạo không khí Tết.

3. Công tác thực hiện chính sách xã hội

Ủy ban nhân dân xã giao cho cán bộ LĐTBXH xã tổ chuyển quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, của huyện, các doanh nghiệp cho các đối tượng NCC, hộ

nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết được 920 suất số tiền = 514.100.000đ.

Quà của xã, của thôn, các nhà trường, quỹ tín dụng tặng các đối tượng hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn được 216 suất số tiền = 49.200.000đ

Ngày 04/02/2024 (ngày 25 tháng chạp) lãnh đạo xã thăm hỏi tặng quà đối tượng NCC có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trước, trong sau Tết và viếng NTLs.

4. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

Trạm Y tế xã tham mưu UBND xã kiện toàn BCĐ vệ sinh ATTP, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác VSMT và ATTP trước, trong và sau Tết. Nhất là kiểm tra các hàng quán dịch vụ ăn uống, các hàng quán kinh doanh bánh kẹo, hàng tiêu dùng, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đảm bảo tốt VSATTP trong dịp Tết.

Bố trí trực trạm 24/24 giờ, chuẩn bị đủ cơ số thuốc để xử lý kịp thời, theo dõi sát tình hình dịch bệnh, có biện pháp ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Tình hình trước trong và sau tết không có bệnh nhân nào phải nằm tại trạm.

5. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, tiết kiệm

6. Tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu

Các hàng hóa dịch vụ trên địa bàn đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân giá cả ổn định không có mặt hàng tự tăng giá.

7. Tình hình An ninh trật tự

Trước Tết tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, Lực lượng công an, quân sự đi tuyên truyền cổ động đến các thôn về kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp tết nhất là tuyên truyền Nghị định 137/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ về cấm đốt pháo nổ và tuyên truyền công tác PCCC.

Tổ chức ký cam kết thực hiện với trường Tiểu học, trường THCS, các hộ kinh doanh trên địa bàn, các hộ nhân dân về thực hiện NĐ 137 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định thành lập Tổ công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại 5 thôn trong xã.

Tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ các hộ thu mua phế liệu trên địa bàn xã. Ngày 03/02/2024 Công an xã ra Quyết định xử phạt hành chính 01 trường hợp để phế liệu không đúng quy định.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn nhất là các tai tệ nạn xã hội (Cờ bạc, số đề, chộm cắp, gây rối trật tự công cộng) xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo nổ. Nhất là đêm giao thừa. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn

Công an, Quân sự phối hợp, phân công trực Tết,tổ chức tuần tra, kiểm tra các trường hợp lưu trú và ATGT trước, trong và sau Tết. Từ tối 28 tháng Chạp đến giao thừa huy động toàn bộ lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn tình hình ANTT đặc biệt là đốt pháo nổ.

Tối 30 Tết và đêm giao thừa đã bắt quả tang và lập biên bản 02 trường hợp đốt pháo nổ trái phép, hiện Công an xã đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính.

Tình hình ANCT-TTAT XH trên địa bàn xã trước trong tết ổn định không xảy ra chộm cắp, cờ bạc, rươi chè.

6. Công tác tuyển quân năm 2024

Trước Tết BCH QS xã xây dựng kế hoạch QP-QSDP và Kế hoạch SSCĐ bảo vệ Tết Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 04/02/2024 HĐNVQS xã tổ chức phát lệnh cho 15 thanh niên đã lệnh đủ 15/15 thanh niên = 100% (trong đó có 09 thanh niên có đơn xung phong). BCH Quân sự xã quản lý tốt số thanh niên nhận lệnh. Trước Tết Lãnh đạo xã, BCHQS xã tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình có con em tại ngũ. các gia đình rất vui vẻ phấn khởi động viên con em yên tâm ăn Tết tại đơn vị.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1. Sản xuất nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo lấy nước đở ải cho diện tích còn lại và cày lồng máy, gieo cấy lúa chiêm xuân đúng lịch, thời vụ trong điều kiện thời tiết cho phép, hoàn thành gieo cấy lúa chiêm xuân xong trước ngày 28/02/2024.

Chỉ đạo tổ chức đánh bắt diệt chuột, sau gieo cấy lấy nước dưỡng cho lúa , chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT.

Tiếp tục phát động trồng cây mùa xuân.

Theo dõi sát tình hình dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tổ chức tiêm phòng khi có kế hoạch của huyện.

2. Công tác VHXX

Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các thôn tổ chức lễ hội truyền thống của làng.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT mừng Đảng, mừng xuân. 03 nhà trường tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học, có các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trạm Y tế xã tiếp tục triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NCC, người nghèo, BTXH các chế độ chính sách khác, tuyên truyền vận động đối tượng NCC, BTXH tiếp tục đăng ký mở tài khoản không dùng tiền mặt.

3. Công tác QP-AN

Công an xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn, phối hợp lực lượng quan sự trong công tác Quốc phòng, QSDP công tác đảm bảo ANCT-TTAT XH, phòng chống cháy nổ.

Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng Kế hoạch ra quân huấn luyện quân sự năm 2024, quản lý tốt số thanh niên đã nhận lệnh nhập ngũ, tổ chức tốt lễ gặp mặt thanh

niên lên đường nhập ngũ tại huyện và xã giao quân tại huyện đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao 15 thanh niên.

4. Công tác quản lý đất đai, GTTL, XDMT.

Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm đất đai.

Tiếp tục thông báo đôn đốc các hộ có đất dôi dư, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Kiểm tra, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông tuyến đường QL 38B, tuyến đường 192.

5. Công tác tiếp dân, Tư pháp

Thường trực tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 15/02/2024 tại “Một cửa” nhanh gọn chính xác, thực hiện tốt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thông qua hệ thống điện tử.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật cho Nhân dân và tiếp tục triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Giáp Thìn, năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của UBND xã Cao thắng./.

Nơi nhận:

- VP UBND huyện;
- TV Đảng ủy Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Mạnh Như